



Phong Thổ, ngày tháng 8 năm 2023

BÀI THAM LUẬN

Về “ Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phong Thổ”

(Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính thưa:

Kính thưa Quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay Liên Minh HTX tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, tôi xin phép được tham luận với chủ đề “ **Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phong Thổ**”.

Lời đầu tiên tôi xin được kính chúc các quý vị Đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa Hội nghị!

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía bắc của tỉnh Lai Châu, có 67.953,44 ha đất nông nghiệp, chiếm 66% diện tích tự nhiên của huyện. Địa hình núi cao là phổ biến, xen kẽ là những thung lũng hẹp và hệ thống lưu vực các sông suối đã tạo ra các tiểu vùng khí hậu đặc trưng khác nhau, với thế mạnh là các sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch địa phương và có cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng nằm trên địa bàn huyện, rất thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh doanh, dịch vụ.

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể địa phương, đặc biệt là phát triển các hợp tác xã địa phương, đó là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2026, huyện Phong Thổ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ

đạo, đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phong Thổ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể địa phương, cụ thể:

Hàng năm UBND huyện đã rà soát, xây dựng các đề án, kế hoạch để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, quảng bá và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương (Đề án Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2025...). Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập hợp tác xã. Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 hợp tác xã đang hoạt động, tính từ đầu năm 2023 đến nay thành lập mới được 03 Hợp tác xã, có 20 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn lên. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đã có nhiều chuyển biến tích cực; có rất nhiều hợp tác xã đã rất thành công trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương: HTX Phương Sinh, HTX Bảo Quyên, HTX Hoan Hùng,... (chuyên xuất khẩu các mặt hàng nông sản của địa phương: chuối, thảo quả...); một số HTX đã có sản phẩm được công nhận OCOP: HTX Biên Cương, HTX Chè Sì Lở Lầu (các sản phẩm về chè), HTX Dương Yên (các sản phẩm về cá nước lạnh); HTX Trái tim (sản phẩm du lịch cộng đồng)...Ngoài ra còn một số nhà đầu tư đã nhìn thấy tiềm năng về vùng nguyên liệu trên địa bàn đã và đang thực hiện đầu tư có hiệu quả các sản phẩm của địa phương; HTX nông sản Lai Châu (sản xuất các sản phẩm từ cây mía)...

Kính thưa Quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Để đạt được những kết quả như trên là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; HĐND; lãnh đạo UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Mặc dù bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song quá trình thực hiện UBND huyện gặp một số khó khăn nhất định:

- Do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhất là giá xăng dầu thời gian qua tăng mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn.

- Vị trí địa lý đặc thù của huyện, hệ thống giao thông đi lại chưa được thuận lợi lên hoạt động của một số HTX còn gặp nhiều khó khăn.

- Các hợp tác xã trên địa bàn chủ yếu là các HTX có quy mô nhỏ, nguồn lực còn nhiều hạn chế, ngoài ra chưa có sự liên kết tốt trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

- Nguồn kinh phí để thực hiện các đề án, nghị quyết, kế hoạch đề ra còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn huyện. Do đó khó triển khai thực hiện.

Kính thưa Quý vị đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Để phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phong Thổ trong thời gian tới, UBND huyện Phong Thổ đề ra một số giải pháp chỉ đạo như sau:

Một là, tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong mỗi giai đoạn phát triển.

Hai là, quan tâm, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng hỗ trợ phát triển HTX để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường. Xem xét, bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập, nhằm khích lệ, phát triển HTX địa phương.

Ba là, định hướng cho các HTX đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX. Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; vận động HTX thu hút thêm thành viên mới; quan tâm phát triển cả HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm phát triển, quảng bá các sản phẩm chủ lực của địa phương. Quan tâm, tháo gỡ những rào cản vướng mắc nhằm nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực cho các HTX.

Tăng cường năng lực quản trị HTX theo hướng công khai, minh bạch thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực quản lý, kinh tế, thương mại, công nghệ cho thành viên, những người tham gia kinh tế tập thể, HTX.

Xây dựng mô hình HTX và tổng kết mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc cho nhân dân ở địa phương và nâng cao đời sống, thu nhập cho các thành viên. Khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, HTX chủ động tham gia

cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường; cùng với đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường...

Bốn là, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh tăng cường các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong HTX, nhất là cán bộ quản lý HTX trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động.

Năm là, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX. Để làm tốt nội dung này cần tiếp tục vận động, tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HTX trong bối cảnh mới; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện có hiệu quả hơn nữa chúng ta phải thực hiện nhiều giải pháp khác nhau một cách đồng bộ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kết quả cao hơn.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!